



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๓

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๐๔ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เข้มงวดตรวจสอบ เน้นย้ำสถานบันเทิง/สถานบริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19
- ❖ กทม.ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

❖ กทม.เข้มงวดตรวจสอบ เน้นย้ำสถานบันเทิง/สถานบริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข หลังจากเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและตรวจสอบกวดขันสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ เพื่อกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้บริการลูกค้า ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดชุดตรวจบูรณาการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการดังกล่าวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยสถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ๒ Plus และปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting เปิดให้บริการ จำหน่าย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด พนักงานตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทุกสัปดาห์ ผู้ให้บริการและบุคลากรต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และหากเป็นการบริการลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ให้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งกำชับผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

❖ กทม. ...

❖ กทม.ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

นายวิรัตน์ มนัสสินีทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้ กทม. “แปลงเมืองหลวงให้เป็นอุทยาน” ด้วยการปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ เพื่อทำกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อนโครงการ GREEN BANGKOK ๒๐๓๐ โดยเชิญชวนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน และทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและประชาชน เปลี่ยนแปลงที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว ของ กทม. ให้ทันสมัยและง่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ของเมือง ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น โครงการวันเกิดฉันจะปลูก สนับสนุนการมอบ หรือแจกจ่าย กล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูก และสนับสนุนให้ชุมชนในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

สำหรับการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปี ๒๕๖๕ กทม. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่สวนสาธารณะ ใต้ทางด่วน เกาะกลางถนน พื้นที่ชุมชน พื้นที่ว่างเปล่า และในพื้นที่อื่น ๆ ที่สามารถปลูกต้นไม้เพิ่มได้ รวมถึงปัจจุบันได้ขับเคลื่อนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งได้เริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมือง ลดฝุ่น และมลพิษ ส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมืองและเกิดร่มเงา ในพื้นที่เมือง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะทั้งสวนสาธารณะขนาดเล็กและสวนสาธารณะ ในชุมชน โดยปัจจุบันมี Pocket Park ที่สร้างเสร็จแล้ว อาทิ สวนปิยะภิรมย์ สวนสันติพร สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ สวนวิภาภิรมย์ อีกทั้งได้จัดหาพื้นที่และพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ กทม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และสำนักงานเขต ๕๐ เขต ยังมีแนวทางการบริหารจัดการและดูแล รักษาต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของ กทม. โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรกรกกรรมและการตัดแต่งต้นไม้อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฝึกอบรมด้านรกรกกรรม หลักสูตรการตัดแต่งต้นไม้ การจัดทำคู่มือการตัดแต่งต้นไม้ การปรับปรุง MOU การตัดแต่ง ต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ การตั้งคณะทำงานศึกษา แนะนำ และกำหนดชนิดพรรณต้นไม้ที่เหมาะสม เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงประสานความร่วมมือการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่ง ต้นไม้ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน โดยสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของต้นไม้ใหญ่ การดำเนินการ ตามแผนตัดแต่งต้นไม้ เช่น การตัดแต่งกิ่งที่หัก หรือฉีกขาด การสาบโพร้ง ลดทอนความสูง รวมถึงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ให้มีความ มั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์พายุฤดูร้อน ฝนตก ลมกระโชกแรง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมสำรวจตรวจสอบต้นไม้ภายในที่พักตนเอง หากพบต้นไม้สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สามารถขอรับบริการตัดและขุดต้นไม้จาก กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร